

บทคัดย่อ

หัวข้อภาคนิพนธ์	:	การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงนันทนาการของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อผู้เขียน	:	นางสาวหทัยกานต์ อนุจารีวัฒน์
หลักสูตร	:	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศิลประชาวังศ์
ปีการศึกษา	:	2552

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านการใช้ศิลปะแลงเป็นวัสดุก่อสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรมเป็นของแท้ดั้งเดิมที่แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของบรรพชนในอดีต ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ่งยังคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเช่นในอดีต จนคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมปีพ.ศ.2534 แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำมากนัก และจังหวัดกำแพงเพชรมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงนันทนาการของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรให้อยู่ในรูปตัวเงินที่ชัดเจน โดยใช้วิธีต้นทุนการเดินทางแบบรายบุคคลโดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะกลุ่มเดินทางและต้นทุนการเดินทาง

ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และพบว่ากลุ่มนักเรียน นักศึกษามาท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท พบได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งเดินทางมาเป็นกลุ่มเพื่อน โดยส่วนใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางมาต่อครั้งเท่ากับ 659.25 บาท และมีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ต่อครั้งประมาณ 40 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานฯ

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงนันทนาการของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรพบว่ามียุทธค่าอยู่ระหว่าง 69 - 205 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 32,000 – 97,000 บาทต่อไร่ต่อปี

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงนันทนาการของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจากการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าควรจะสนับสนุนให้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ควรมีการกำหนดนโยบายและวางแผนการจัดสรรทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรให้คงอยู่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวมต่อไป